



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กุมารแพทย์ชี้บทบาทพ่อหายไป-เด็กเกิดเพศที่สาม

**โพลล์เผยครอบครัวไทย พ่อ 65.2% ชอบด่าพูดจาหยาบค้ายกับลูก แกรมบรมศีลธรรมลูกแค่ 3.8% กุมารแพทย์ชี้บทบาทพ่อหายไป ส่งผลเด็กเกิดเพศที่สาม นิยมความรุนแรง หนูนอกก.ม.ให้พ่อลาหยุดช่วงแม่คลอดเพื่อช่วยเลี้ยงลูก**

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว "บทบาทพ่อที่หายไป เกิดอะไรขึ้นกับเด็กไทย" โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า จากการวิจัยเชิงสำรวจความสุขเรื่อง "บทบาทของพ่อในครอบครัว" ด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพ่อที่มีอายุ 25-60 ปี ในเขตกทม.และปริมณฑล จำนวน 1,563 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551 พบว่า 79% พักอาศัยอยู่กับลูก 69.7% พ่อทำงานมากกว่า 8 ชม.ช่วงวันทำงานมีเวลา 50 นาทีพูดคุยกับลูกและครอบครัว

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ยังพบพ่อ 65.2% ชอบด่าพูดจาหยาบค้ายกับลูกและครอบครัว และหงุดหงิดกับลูก และคนในครอบครัว 80.4 % อีกทั้งพบว่า พ่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม เพียง 3.8%เท่านั้น สะท้อนว่าพ่อไม่ค่อยให้ความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องนี้แก่ลูก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

"พ่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแม่เลี้ยงลูก ผมสนับสนุนให้ออกกฎหมายให้พ่อลาหยุดงานช่วงแม่คลอดบุตรได้ หากเป็นไปได้พ่อควรอยู่กับแม่ตลอดช่วง 8-9 เดือนที่ตั้งครรภ์" ดร.นพดลกล่าว

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. กล่าวว่า หากพ่อลดบทบาทในการเลี้ยงดูลูกลง ส่งผลเด็กเกิดเพศที่สามสูงขึ้น เด็กชอบใช้ความรุนแรง เด็กขาดทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม ขาดความรักที่สมบูรณ์แบบ ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น คือ ฟันแล้วทิ้ง และมีเช็กส์ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นพ่อที่ช่วยแม่เลี้ยงลูกในช่วงวัยทารก จากความวิเศษของพ่อที่สัมผัสลูกหยาบกระด้างกว่าแม่ แต่ทำที่ที่มั่นคง แข็งแรง น่าเสียใจที่ใหญ่ จังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ลูกตื่นเต้น ไร้ใจ และเข้าใจในการเรียนรู้ เกิดความรักความผูกพันไว้วางใจ และมองโลกในแง่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย